

สรุปข่าวใน และต่างประเทศ

สหรัฐ

"ทรัมป์"ตัดสินใจชะลอการทำข้อตกลงการค้ากับจีน ก่อนพบ"สี จิ้นผิง"ในการประชุม G20 ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์แห่งสหรัฐ กล่าวว่า เขาได้ตัดสินใจชะลอการทำข้อตกลงทางการค้ากับจีน และระบุว่า เขาจะไม่ทำข้อตกลง นอกเสียจากว่า จีนจะกลับมาทำตามเงื่อนไขที่ได้เจรจาต่อรองไว้เมื่อต้นปีนี้ ปธน.ทรัมป์กล่าวที่ทำเนียบขาวว่า "ผมเองที่เป็นคนตัดสินใจชะลอการทำข้อตกลงในตอนี้ และเราจะทำข้อตกลงที่ยิ่งใหญ่กับจีน หรือก็ไม่ทำข้อตกลงใดๆ เลย" ปธน.ทรัมป์แสดงความเห็นดังกล่าว หลังจากที่เขาได้ขู่ว่าเพิ่มภาษีนำเข้าสินค้าจีน หากปธน.สี จิ้นผิงไม่เข้าร่วมประชุมซัมมิตของกลุ่ม G20 ในญี่ปุ่น โดยปธน.ทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า เขาอาจกำหนดภาษี 25% หรือมากกว่า 25% ต่อสินค้าจีนมูลค่า 3 แสนล้านดอลลาร์ (อินโฟเควสท์)

แหล่งข่าวเผยยังไม่มีการเตรียมการประชุม"ทรัมป์-สี จิ้นผิง"ในเวที G20 แหล่งข่าวระบุว่า ขณะนี้ยังไม่มีการเตรียมการสำหรับการประชุมระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐ และประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ผู้นำจีน ที่อาจเกิดขึ้นนอกรอบการประชุมสุดยอด G20 ที่ญี่ปุ่นในปลายเดือนนี้ การขาดการเตรียมการประชุมดังกล่าว สร้างความไม่มั่นใจต่อแนวโน้มการพบปะกันของผู้ทั้งสองท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้า ด้านนายเกิง ชวง โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน กล่าวว่า จีนเปิดกว้างสำหรับการเจรจาการค้า แต่ขณะนี้จีนไม่มีสิ่งใดที่จะประกาศเกี่ยวกับการพบปะกันของผู้ทั้งสอง นักการทูตรายหนึ่งกล่าวว่า ปธน.สี จิ้นผิงอาจไม่ต้องการเข้าร่วมการประชุมที่ไม่สามารถคาดการณ์ผลลัพธ์ และมีความเสี่ยงที่สหรัฐจะขู่ว่าเก็บภาษีต่อสินค้านำเข้าจากจีนเพิ่มขึ้น โดยจีนจะไม่ต้องการให้ปธน.สี จิ้นผิงเข้าร่วมประชุมซึ่งอาจทำให้เขาอับอายขายหน้า (อินโฟเควสท์)

สหรัฐเผยดัชนี CPI เพิ่มขึ้นเพียง 0.1% ในเดือนพ.ค. สอดคล้องคาดการณ์ กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เพิ่มขึ้นเพียง 0.1% ในเดือนพ.ค. เมื่อเทียบรายเดือน สอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ หลังจากเพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนเม.ย. ดัชนี CPI ได้แรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของราคาอาหาร แต่ถูกกดดันจากการร่วงลงของราคาน้ำมัน เมื่อเทียบรายปี ดัชนี CPI เพิ่มขึ้น 1.8% ในเดือนพ.ค. ต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 1.9% หลังจากเพิ่มขึ้น 1.9% ในเดือนเม.ย. (อินโฟเควสท์)

บอนด์ยีลด์สหรัฐปรับตัวไรทิศทาง หลังเผยตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวไรทิศทางในวันนี้ หลังการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐ ณ เวลา 23.28 น.ตามเวลาไทย อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ร่วงลงสู่ระดับ 2.124%

ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 30 ปี ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 2.618% (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดลบ 43.68 จุด หลังหุ้นแบงก์-พลังงานร่วง ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบเมื่อคืนนี้ (12 มิ.ย.) เนื่องจากหุ้นกลุ่มธนาคารร่วงลง ท่ามกลางกระแสคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ หลังจากสหรัฐเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อที่อ่อนแอ ขณะที่หุ้นกลุ่มพลังงานร่วงลงหลังจากราคาน้ำมัน WTI ดิ่งลงอย่างหนัก นอกจากนี้ นักลงทุนยังระมัดระวังการซื้อขายในขณะที่ข้อพิพาทการค้าระหว่างสหรัฐและจีนยังไม่มีแนวโน้มคลี่คลาย ดัชนีเซี่ยงไฮ้อุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 26,004.83 จุด ลดลง 43.68 จุด หรือ -0.17% ขณะที่ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 7,792.72 จุด ลดลง 29.85 จุด หรือ -0.38% และดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,879.84 จุด ลดลง 5.88 จุด หรือ -0.20% (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลลาร์แข็งเทียบสกุลเงินหลัก ขณะนักลงทุนจับตาประชุมเฟด ดอลลาร์แข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื่อคืนนี้ (12 มิ.ย.) ขณะที่นักลงทุนจับตาการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในสัปดาห์หน้า ท่ามกลางกระแสคาดการณ์ที่ว่า เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งนี้ ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 108.50 เยน จากระดับ 108.49 เยน และแข็งค่าเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 0.9956 ฟรังก์ จากระดับ 0.9918 ฟรังก์ นอกจากนี้ ดอลลาร์สหรัฐยังแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 1.3332 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.3286 ดอลลาร์แคนาดา ยูโรอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 1.1286 ดอลลาร์ จากระดับ 1.1332 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์อ่อนค่าลงแตะที่ระดับ 1.2687 ดอลลาร์ จากระดับ 1.2722 ดอลลาร์ และดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงสู่ระดับ 0.6926 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 0.6959 ดอลลาร์สหรัฐ (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดน้ำมัน: น้ำมัน WTI ปิดร่วง \$2.13 หลังสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐพุ่งสวนทางคาดการณ์ สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลง 4% เมื่อคืนนี้ (12 มิ.ย.) หลังจากสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) รายงานว่า สต็อกน้ำมันดิบพุ่งขึ้นกว่า 2 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งสวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลง นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับแรงกดดันจากความกังวลที่ว่า ข้อพิพาทการค้าระหว่างสหรัฐและจีนอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและความต้องการใช้น้ำมัน สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ค. ร่วงลง 2.13 ดอลลาร์ หรือ 4% ปิดที่ 51.14 ดอลลาร์/บาร์เรล (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดทองคำนิวยอร์ก: ทองปิดบวก \$5.60 เหตุตลาดหุ้นร่วง,วิตกการค้าหนุนแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย สัญญาทองคำ

ตลาดนิวยอร์กปิดบวกเมื่อคืนนี้ (12 มิ.ย.) เนื่องจากนักลงทุนเข้าซื้อสัญญาทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย หลังจากตลาดหุ้นสหรัฐอ่อนแรงลง นอกจากนี้ สถานการณ์ตึงเครียดด้านการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ยังเป็นอีกปัจจัยที่กระตุ้นให้นักลงทุนเข้าซื้อทองคำเช่นกัน สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือน (อินโฟเควสท์)

ยุโรป

ฝ่ายค้านอังกฤษคว้าน้ำเหลวป้องกัน Brexit ไร้ข้อตกลง หลังญัตติถูกคว่ำกลางสภา ความพยายามของพรรคฝ่ายค้านของอังกฤษในการเสนอกฎหมายเพื่อป้องกันการแยกตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) โดยไม่มีการทำข้อตกลง ได้ประสบความสำเร็จล้มเหลวในวันนี้ ทั้งนี้ สมาชิกรัฐสภาลงมติด้วยคะแนนเสียง 309 ต่อ 298 เสียง คว้าญัตติของพรรคแรงงานดังกล่าว การที่รัฐสภามีมติดังกล่าว ถือเป็นชัยชนะของนายบอริส จอห์นสัน ซึ่งเป็นตัวเก็งสำหรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอังกฤษ ซึ่งเขาเคยกล่าวว่า อังกฤษจะต้องแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป (EU) ในวันที่ 31 ต.ค. แม้ไม่มีการทำข้อตกลงก็ตาม (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซีปิดลบ 30.83 จุด เหตุวิตกการค้าสหรัฐ-จีน, หุ้นกลุ่มน้ำมันร่วงกดดันตลาด ตลาดหุ้นลอนดอนปิดลดลงเมื่อคืนนี้ (12 มิ.ย.) โดยถูกกดดันจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับการทำข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ขณะที่หุ้นกลุ่มน้ำมันปรับตัวลงตามราคาน้ำมันดิบที่ร่วงลง และหุ้นอเมริกัน ไทแบคโค ดิ่งลงหลังเดือนเกี่ยวกับยอดขายบุหรี่ที่ร่วงลงอย่างรุนแรง ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,367.62 จุด ลดลง 30.83 จุด หรือ -0.42% (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดลบ เหตุหุ้นกลุ่มน้ำมันร่วง, วิตกการค้ากดดันตลาด ตลาดหุ้นยุโรปปิดลดลงเมื่อคืนนี้ (12 มิ.ย.) ตามตลาดหุ้นทั่วโลก โดยหุ้นกลุ่มน้ำมันร่วงลงตามราคาน้ำมัน และนักลงทุนกังวลกับความไม่แน่นอนครั้งใหม่เกี่ยวกับแนวโน้มการทำข้อตกลงการค้าระหว่างจีนและสหรัฐ ดัชนี Stoxx Europe 600 ลดลง 0.30% ปิดที่ 379.74 จุด ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 5,374.92 จุด ลดลง 33.52 จุด หรือ -0.62% ขณะที่ ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมันปิดที่ 12,115.68 จุด ลดลง 40.13 จุด หรือ -0.33% (อินโฟเควสท์)

ญี่ปุ่น

ญี่ปุ่นเผยดัชนี PPI เดือนพ.ค.ขยายตัวต่ำสุดในรอบ 4 เดือน จากผลกระทบสงครามการค้า ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เผยในวันนี้ว่า ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อในระดับค้าส่งปรับตัวขึ้น 0.7% ในเดือนพ.ค. เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งเป็นการขยายตัว

ในอัตราที่ต่ำสุดในรอบ 4 เดือน เนื่องจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ชะลอตัวลง อันเนื่องมาจากข้อพิพาทการค้าระหว่างสหรัฐและจีน (อินโฟเควสท์)

นายกรัฐมนตรียุโรปเดินทางถึงอิหร่านแล้ว หวังคลายความตึงเครียดกับสหรัฐ นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ได้เดินทางถึงกรุงเตหะราน เมืองหลวงของอิหร่านในวันนี้ ในความพยายามที่จะผ่อนคลายความตึงเครียดระหว่างอิหร่านและสหรัฐ ในระหว่างการเดินทางเยือนอิหร่านเป็นเวลา 2 วัน นายอาเบะมีกำหนดพบปะกับฮายาตุลเลาะห์ อาลี คาเมนี ผู้นำสูงสุดของอิหร่าน และ ประธานาธิบดีอีลีฮัน รูฮานี ก่อนการเดินทางเยือนอิหร่าน นายอาเบะได้แจ้งต่อประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์เกี่ยวกับการเดินทางดังกล่าว ซึ่งปธน.ทรัมป์ก็ได้ให้การสนับสนุน (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดลบ 74.56 จุด นลท.ขายทำกำไรก่อนสหรัฐเผยตัวเลข CPI ดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดลบในวันนี้ เนื่องจากนักลงทุนขายทำกำไรก่อนที่ทางการสหรัฐจะเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ประจำเดือนพ.ค.ในวันนี้ สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิเกอิปิดลบ 74.56 จุด หรือ 0.35% อยู่ที่ระดับ 21,129.72 จุด (อินโฟเควสท์)

จีน

สนง.สถิติจีนเผยดัชนี CPI เดือนพ.ค.เพิ่มขึ้น 2.7% เทียบรายปี สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานในวันนี้ว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่สำคัญปรับตัวขึ้น 2.7% ในเดือนพ.ค. เมื่อเทียบรายปี ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนเม.ย.ที่ขยายตัว 2.5% และสอดคล้องกับที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 2.7% (อินโฟเควสท์)

ก.พาณิชย์จีนเผยการค้าบริการเพิ่ม 4.1% ในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ กระทรวงพาณิชย์จีนเปิดเผยข้อมูลในวันนี้ว่า มูลค่าการค้าบริการของจีนเพิ่มขึ้น 4.1% เมื่อเทียบรายปี สู่ระดับ 1.74 ล้านล้านหยวน (ประมาณ 2.5284 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ กระทรวงพาณิชย์จีนเปิดเผยว่า การส่งออกด้านบริการเพิ่มขึ้น 10.1% ในช่วงเวลาดังกล่าว ขณะที่การนำเข้าบริการเพิ่มขึ้น 1.1% ส่วนยอดขาดดุลการค้าบริการ ลดลง 9.7% เมื่อเทียบรายปี และ 5.0606 แสนล้านหยวน การค้าบริการของจีนยังคงมีแนวโน้มการขยายตัวอย่างแข็งแกร่ง (อินโฟเควสท์)

แบงก์ชาติจีนอัดฉีดเงิน 3.5 หมื่นล้านหยวนเข้าสู่ระบบวันนี้ ธนาคารกลางจีน (PBOC) ได้อัดฉีดเงินทั้งสิ้น 3.5 หมื่นล้านหยวน (ประมาณ 5.08 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เข้าสู่ระบบการเงินผ่านการดำเนินการทางตลาด (OMO) สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า PBOC ได้อัดฉีดเงิน 1.5 หมื่นล้านหยวนเข้าสู่ตลาด ผ่านทางข้อตกลง reverse repo ประเภทอายุ 7 วัน ที่อัตราดอกเบี้ย 2.55% และ อัดฉีดเงินอีก 2 หมื่นล้านหยวน ผ่านทางข้อตกลง reverse repo ประเภทอายุ 28 วัน ที่

อัตราดอกเบี้ย 2.85% ทั้งนี้ จีนจะยังคงดำเนินนโยบายการเงินที่รอบคอบ โดย "ไม่เข้มงวดหรือผ่อนคลายนมากเกินไป" ในขณะที่มีการรักษาสภาพคล่องให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอในปี 2562 (อินโฟเควสท์)

รัฐสภาฮ่องกงเตรียมอภิปรายร่างกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนวันนี้ หลังประกาศเลื่อนเนื่องจากเหตุประท้วง รัฐสภาฮ่องกงเตรียมประชุมเพื่ออภิปรายร่างกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนไปยังจีนในวันนี้เวลา 11.00 น. ตามเวลาฮ่องกง หลังจากที่ได้ประกาศเลื่อนจากกำหนดเดิมที่จะอภิปรายร่างกฎหมายดังกล่าวเมื่อวานนี้ อันเป็นผลจากการที่ผู้ประท้วงชาวฮ่องกงได้ปิดกั้นถนนสายหลักใกล้กับอาคารรัฐสภาเพื่อคัดค้านร่างกฎหมายดังกล่าว อย่างไรก็ตาม กำหนดการดังกล่าวยังไม่ได้มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากประธานรัฐสภาฮ่องกง ขณะที่มีการรายงานว่า กลุ่มผู้ประท้วงอาจรวมตัวกันอีกครั้งในวันนี้ตั้งแต่เวลา 7.00 น. (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดลบ 16.34 จุด **วิตกสงครามการค้า** ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดตลาดวันนี้อ่อนตัวลง เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ ในขณะที่จีนได้เปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้น สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตอ่อนตัว 16.34 จุด หรือ 0.56% ปิดที่ 2,909.38 จุด (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่งเส็งปิดร่วง 480.88 จุด **วิตกสงครามการค้าสหรัฐฯ-จีน** ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดวันนี้ปรับตัวลดลง โดยได้รับแรงกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีน หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ระบุว่า จะเรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากจีนเพิ่มเติม ดัชนีฮั่งเส็งร่วงลง 480.88 จุด หรือ 1.73% ปิดวันนี้ที่ 27,308.46 จุด (อินโฟเควสท์)

เอเชียและอื่นๆ

"ตราจี-ลาการ์ด์" พร้อมใจเดือนผลกระทบจากการทำสงครามการค้า นายมาริโอ ดราจี ประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) และนางคริสติน ลาการ์ด์ ผู้อำนวยการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) กล่าวว่า มีสัญญาณความผันผวนเกิดขึ้นจากการทำสงครามการค้า นายดราจีและนางลาการ์ด์ระบุเตือนว่า ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐฯและประเทศคู่ค้า เช่น จีนและสหภาพยุโรป (EU) จะทำให้เกิดผลกระทบต่อทุกฝ่าย และสถานการณ์จะเลวร้ายลง นางลาการ์ด์ยังระบุว่า การที่สหรัฐฯเก็บภาษีต่อสินค้านำเข้าจากยุโรป จะทำให้ประเทศในยุโรป ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการผลิตรถยนต์ เช่น สาธารณรัฐเชค สโลวาเกีย โปแลนด์ และโรมาเนีย จะได้รับผลกระทบมากเป็นพิเศษ (อินโฟเควสท์)

อิหร่านล้มไม่ต้องการทำสงครามสหรัฐฯ แต่จะดำเนินการอย่างเฉียบขาด หากถูกท้าทาย ประธานาธิบดีฮัสซัน รูฮานี ผู้นำอิหร่าน

กล่าวว่าในวันนี้ว่า อิหร่านไม่ต้องการทำสงครามกับสหรัฐฯ แต่อิหร่านจะดำเนินการอย่างเฉียบขาด ถ้าหากถูกท้าทาย ทั้งนี้ ในการแถลงข่าวร่วมกับนายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น นายรูฮานีกกล่าวว่า อิหร่านยังคงยึดมั่นต่อข้อตกลงนิวเคลียร์ปี 2558 และอิหร่านมีความชื่นชมต่อญี่ปุ่นที่ได้ให้การสนับสนุนข้อตกลงดังกล่าว แม้ว่าสหรัฐฯได้ประกาศถอนตัวในปีที่แล้ว นอกจากนี้ นายรูฮานียังได้โจมตีสหรัฐฯที่ได้ทำสงครามเศรษฐกิจต่ออิหร่าน และเสริมว่าญี่ปุ่นยังคงเชื่อมั่นจากอิหร่าน แม้จะถูกสหรัฐฯคว่ำบาตร (อินโฟเควสท์)

อินเดียอพยพประชาชน 3 แสนคนในรัฐคุชราต เตรียมพร้อมรับมือไซโคลน"วายุ"จ่อถล่ม แหล่งข่าวทางการของรัฐบาลอินเดียเปิดเผยในวันนี้ว่า ประชาชนราว 300,000 คนเตรียมอพยพจากรัฐคุชราต ซึ่งอยู่ทางตะวันตกของอินเดีย และเมืองดีลูซึ่งเป็นดินแดนสหภาพ ก่อนที่พายุไซโคลนวายุจะพัดเข้าสู่อินเดีย (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ร่วงเกือบ 200 จุด **กังวลเจรจาการค้าสหรัฐฯ-จีน** ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียร่วงลงเกือบ 200 จุดในวันนี้ หลังจากติดตัวขึ้น 3 วันติดต่อกัน ขณะที่นักลงทุนกังวลความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน ทั้งนี้ ดัชนี S&P BSE Sensex ปิดตลาดที่ 39,756.81 จุด ลดลง 193.65 จุด หรือ 0.48% (อินโฟเควสท์)

ไทย

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดบวก 0.70 จุด **ชะลอ-เผชิญแรงขายทำกำไรหลังขึ้นไปมากระหว่างรอฐานมาตรการกระตุ้นศก.จากรัฐบาลใหม่** SET ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,671.11 จุด เพิ่มขึ้น 0.70 จุด (+ 0.04%) มูลค่าการซื้อขาย 44,224.96 ล้านบาท นักวิเคราะห์หวัหเผยตลาดหุ้นไทยวันนี้ชะลอลงหลังขึ้นไปมาก โดยบริเวณใกล้ 1,682 เผชิญแรงขายทำกำไร คาดตลาดฯชะลออีกสักพัก ด้านตลาดภูมิภาคส่วนใหญ่ย่อตัวระหว่างรอการประชุม G20 และการประชุมเฟด ส่วนบ้านเรา รอฐานมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังตั้งรัฐบาลใหม่ พุ่งขึ้นตลาดฯแกว่งย่อใกล้แนวต้าน 1,682 ให้แนวรับ 1,662-1,659 จุด (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดตราสารหนี้ไทย: **วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 87,755 ล้านบาท** สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 87,755 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 7,421 ล้านบาท 2. กลุ่มสถาบันการเงินที่ไม่มีใบอนุญาตเพื่อค้าตราสารหนี้ขายสุทธิ 60 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ซื้อสุทธิ 2,698 ล้านบาท Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 1.93% ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน -0.03% ภาพรวมของตลาดในวันนี้ Yield Curve ปรับลดลง 1-4 bps. ในตราสารระยะยาว ด้านกระแสเงินลงทุนของนัก

สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยที่ต้องติดตาม | ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด

ลงทุนต่างชาติวันนี้ NET INFLOW 2,698 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET BUY 2,698 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 31.23 แข็งค่ากว่าภูมิภาคจากเงินไหลเข้า นลท.จับตาข้อมูลเงินเพื่อสหรัฐฯคืนนี้ นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดเย็นนี้อยู่ที่ 31.23 บาท/

ดอลลาร์ แข็งค่าจากเปิด ตลาดเช้าที่ 31.26 บาท/ดอลลาร์ เคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับภูมิภาค ระหว่างวันเงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบ 31.22-31.27 บาท/ดอลลาร์ "บาทแข็งค่าต่อเนื่อง และแข็งค่ามากกว่าภูมิภาค เนื่องจากมี fund flow ไหลเข้ามา" นักบริหารเงิน กล่าว (อินโฟเควสท์)

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เดือนพ.ค.จีน
- อัตราเงินเฟ้อเดือนพ.ค. เยอรมนี
- ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนเม.ย. อียู
- จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์สหรัฐฯ
- ราคานำเข้าและราคาส่งออกเดือนพ.ค. สหรัฐ

